

ชื่อสารนิพนธ์ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในภาวะความไม่สงบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
จังหวัดนราธิวาส  
ผู้เขียน นางสาวปานทิพย์ จุลบุตร  
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  
ปีการศึกษา 2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองและเปรียบเทียบ  
การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาวะความ  
ไม่สงบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ตามตัวแปร  
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน วิทยฐานะและขนาดโรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด  
นราธิวาส ปีการศึกษา 2553 จำนวน 185 คน โดยการเทียบสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ตามขนาด  
โรงเรียน และดำเนินการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2  
การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน  
ประมาณค่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.972 การวิเคราะห์  
ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ  
เปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธีการของ Scheffe'

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
จังหวัดนราธิวาส มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในภาวะความไม่สงบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก ยกเว้น  
มาตรฐานที่ 1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  
ในภาวะความไม่สงบ มีการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
จังหวัดนราธิวาส ที่มีวิทยฐานะและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการพัฒนาตนเอง  
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในภาวะความไม่สงบ โดยภาพรวม  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน  
มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในภาวะความ  
ไม่สงบ โดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน

Prince of Songkla University  
Pattani Campus